

ทำความสะอาดสวน

“เราจะชวนใครมาช่วยเราได้บ้าง?”

โดย ลูซี่ สตีเวนสัน อีเวลล์
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในอังกฤษ

โจนาห์กินอาหารค่ำสุดท้ายแล้วยิ้ม อาหารเย็นสนุกขึ้นทุกครั้งที่คุณสอนศาสนามากขึ้นด้วย

“เราอยากแบ่งปันข่าวสารกับคุณเกี่ยวกับการรับใช้” ซิสเตอร์เคิร์ลบอก “ทำไมการรับใช้คนอื่นถึงสำคัญ?”

“เพราะทำให้พระเยซูมีความสุขค่ะ!”

อีไลซาน้องสาวของโจนาห์ตอบ

“ถูกต้องค่ะ! การรับใช้ทำให้พระองค์ทรงมีความสุขมาก และเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่น ๆ เราทำให้พวกเขามีความสุขด้วย” ซิสเตอร์คริสเตนเซ็นบอก “รู้ไหมว่าใครต้องการความช่วยเหลือบ้าง?”

โจนาห์คิดครุ่นหนึ่ง “ผมนึกไม่ออกครับ แต่คงต้องมีคนช่วยทำสวนที่โรงเรียนของเรา”

“ความคิดนี้ดีมากค่ะ” คุณแม่บอก โรงเรียนของโจนาห์มีส่วนที่ใช้ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ แต่ไม่มีใครดูแลสวนนานแล้ว ต้นไม้รกไปหมด แถมวัชพืชเยอะด้วย

“เราอยากช่วยคุณนะ!” ซิสเตอร์เคิร์ลกล่าว “เราจะชวนใครมาช่วยเราได้บ้าง?”

“ลูกพี่ลูกน้องของเราไง!” เจคอบน้องชายของโจนาห์ตอบ

“กับเด็กในชั้นปฐมวัยของเรา” โจนาห์บอก วันต่อมา คุณแม่เข้าไปคุยกับคนที่โรงเรียนเพื่อขออนุญาต พวกเขาเลือกวันทำความสะอาด แล้วคุณแม่ก็ช่วยโจนาห์กับน้องๆ โทรหาลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาและเด็กปฐมวัย

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา โจนาห์กับครอบครัวพบผู้สอนศาสนาที่โรงเรียน ลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา

เขากับเพื่อนๆ ปฐมวัยอยู่ที่นั่นด้วย ลงมือกันเลย!

โจนาห์สวมถุงมืออย่างขนาดใหญ่ “ดูสิครับแม่ มือผมใหญ่มาก!”

คุณแม่หัวเราะ “ลูกใช้มือใหญ่ๆ ของลูกช่วยเล็มกิ่งพวกนี้ได้ค่ะ”

เธอยื่นกรรไกรคล้ายกรรไกรยักษ์ให้โจนาห์ แล้วก็ช่วยเขาตัดกิ่งแห้งออก

“สนุกจัง” โจนาห์บอก

ขณะที่โจนาห์เล็มกิ่ง อีไลซาช่วยพรวนดิน เจคอบช่วยคุณพ่อสร้างบ้านนกหลังใหม่ คนอื่นๆ ถอนวัชพืชและเก็บเศษไม้ ใส่ถุงพลาสติกสีน้ำเงินใบใหญ่ แม้แต่เอชราน้องชายคนสุดท้ายของโจนาห์ยังช่วยเก็บก้อนหิน ไม่นานสวนก็สะอาด โจนาห์นับถุงที่เต็ม

“มีตั้ง 13 ถุงเนาะ!” เขาพูด “เรากำจัดขยะไปได้เยอะเลย”

ซิสเตอร์คริสเตนเซ็นยิ้ม “ตอนนี้เราต้องการคนแข็งแรงช่วยเรายกถุงพวกนี้ขึ้นรถ”

โจนาห์ เจคอบ และอีไลซาหยิบคนละถุง โจนาห์รู้สึกมีความสุขตอนยกถุงสุดท้ายขึ้นรถ การช่วยเหลือผู้สอนศาสนาสนุกดี เขาอยากเป็นผู้สอนศาสนาวันหน้าด้วย แต่ก่อนจะถึงวันนั้น มีหลายวิธีที่เขาจะใช้ได้ เขาแทบจะรอกัดโครงการต่อไปไม่ไหว! ●

ท่านจะช่วยอะไรคนแถวบ้านได้บ้าง?